
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 188  —  175. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um þjónustu við aldraða.

Frá Valgerði Sverrisdóttur.

Væntir ráðherra þess að þjónusta við aldraða, svo sem rekstur heimahjúkrunar og hjúkr-
unarrýma, færist til sveitarfélaganna á kjörtímabilinu?


